

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

ประเด็นการประเมินผล : การพัฒนากฎหมาย

ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ

น้ำหนัก : ร้อยละ 1

คำอธิบาย :

ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ หมายถึง ความสำเร็จของส่วนราชการในการดำเนินการจัดทำแผนการยกเลิก ปรับปรุง แก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายของส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ให้แล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมายระดับกระทรวง หรือคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกรม และรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแล้วแต่กรณี รวมทั้งความสำเร็จในการสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ โดยพิจารณาความสำเร็จของการดำเนินการใน 2 ประเด็น ได้แก่

1. ความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนากฎหมาย กำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ โดยส่วนราชการที่จะต้องดำเนินการ ประกอบด้วย

- ส่วนราชการระดับกรมทั่วไป
- สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ
- สำนักงานปลัดกระทรวงอื่นที่มีกฎหมายจะต้องพัฒนา

2. ความสำเร็จของการสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ กำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ โดยส่วนราชการที่จะต้องดำเนินการ ประกอบด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงทั้งที่มีและไม่มีกฎหมายจะต้องพัฒนา (ยกเว้นสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)

ทั้งนี้ตัวชี้วัดที่ส่วนราชการจะต้องดำเนินการ รวมทั้งการกำหนดน้ำหนัก ดังรายละเอียดตารางต่อไปนี้

ส่วนราชการ	ตัวชี้วัดที่ 14.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ		ตัวชี้วัดที่ 14.2 ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ	
	ดำเนินการ	น้ำหนัก	ดำเนินการ	น้ำหนัก
ส่วนราชการระดับกรมทั่วไป และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	✓	1.0	ไม่ต้องดำเนินการ	
สำนักงานปลัดกระทรวงที่ไม่มีกฎหมายจะต้องพัฒนา	ไม่ต้องดำเนินการ		✓	1.0
สำนักงานปลัดกระทรวงที่มีกฎหมายจะต้องพัฒนา	✓	0.5	✓	0.5

กรณีที่ 1 สำหรับส่วนราชการระดับกรมทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานปลัดกระทรวงอื่นที่มีกฎหมายจะต้องพัฒนา

ตัวชี้วัดที่ 14.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ

น้ำหนัก : ร้อยละ 1 สำหรับส่วนราชการระดับกรมทั่วไป และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ร้อยละ 0.5 สำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงที่มีกฎหมายจะต้องพัฒนา

คำอธิบาย :

ความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการหมายถึงความสำเร็จของส่วนราชการในการดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อจัดทำแผนการยกเลิก ปรับปรุง แก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายของส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ให้แล้วเสร็จและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมายระดับกระทรวงหรือคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกรมและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแล้วแต่กรณี โดยเป็นการยกเลิก ปรับปรุงแก้ไข บทบัญญัติของกฎหมายที่ส่วนราชการรักษาการ หรืออยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในกำกับเกี่ยวกับการอนุมัติหรืออนุญาตทั้งที่มีใบอนุญาตและไม่มีใบอนุญาตแต่เป็นการอนุมัติหรืออนุญาตที่ไม่ถูกต้อง ไม่มีความจำเป็นหรือไม่เหมาะสม เช่น ข้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น ล้าสมัยหรือสร้างภาระให้กับผู้ขอรับอนุมัติหรือผู้ขอรับอนุญาตเกินความจำเป็น เมื่อเทียบกับประโยชน์ของประชาชนและส่วนราชการ โดยการดำเนินการแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ

ระยะที่ 1 เป็นการจัดทำแผนพัฒนากฎหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ

ระยะที่ 2 เป็นการจัดทำกฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมายที่ได้รับอนุมัติให้แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ซึ่งการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2553 รวมทั้งสอดคล้องกับคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรมที่มีนโยบายในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่ล้าสมัยและเปิดช่องให้เกิดการทุจริตประพฤติดีมีชอบกับการพัฒนากฎหมายให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล

เกณฑ์การให้คะแนน :

ความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยในแต่ละระดับกำหนดคะแนนและรายละเอียดของขั้นตอนการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

ระดับคะแนน	คะแนนเต็ม
ระดับที่ 1	2 คะแนน
ระดับที่ 2	2 คะแนน
ระดับที่ 3	3 คะแนน
ระดับที่ 4	2 คะแนน

ระดับคะแนน	คะแนนเต็ม
ระดับที่ 5	1 คะแนน
รวม	10 คะแนน

สูตรการคำนวณ

คะแนนสำหรับนำไปประเมินผล เท่ากับ

(ผลคะแนนระดับที่1 + ผลคะแนนระดับที่2 + ผลคะแนนระดับที่3 + ผลคะแนนระดับที่4 + ผลคะแนนระดับที่5)

2

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับที่	เกณฑ์การให้คะแนน
1	<p>ขั้นตอนที่ 1 (2 คะแนน) ประกอบด้วย</p> <p>1.1 ส่วนราชการ สํารวจ ตรวจสอบ และรวบรวมรายชื่อกฎหมายที่ส่วนราชการรักษาการหรืออยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในกำกับให้ครบถ้วนถูกต้อง โดยจำแนกหมวดหมู่ว่า กฎหมายหลักฉบับใดมีอนุบัญญัติฉบับใดบ้าง (1 คะแนน)</p> <p>1.2 ส่วนราชการ สํารวจ ตรวจสอบ และรวบรวมบทบัญญัติของกฎหมายตามขั้นตอนที่ 1.1 ที่เกี่ยวกับการอนุมัติ หรืออนุญาตทั้งที่มีใบอนุญาต และไม่มีใบอนุญาต โดยแยกประเภทของกฎหมายตามลำดับชั้น (Hierarchy of Law) พร้อมระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติ เช่น ต้องได้รับการพิจารณาร่วมกันหรือต้องได้รับการอนุมัติหรืออนุญาตร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นที่ไม่อยู่ในการบังคับบัญชาหรือการกำกับดูแล เป็นต้น ให้ครบถ้วน (1 คะแนน)</p>
2	<p>ขั้นตอนที่ 2 (2 คะแนน)</p> <p>ส่วนราชการ ศึกษา วิเคราะห์บทบัญญัติของกฎหมายตามขั้นตอนที่ 1.2 ว่ามีความถูกต้อง ความจำเป็น หรือความเหมาะสม เช่น ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่นทั้งในระดับที่สูงกว่าหรือในระดับเดียวกัน ซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น ล้าสมัย หรือสร้างภาระให้กับผู้ขอรับอนุมัติ หรือผู้ขอรับอนุญาต เกินความจำเป็นหรือไม่ เมื่อเทียบกับประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักและประโยชน์ของส่วนราชการ หากเห็นว่าบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว ไม่ถูกต้อง ไม่มีความจำเป็นหรือไม่มีความเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้วให้เสนอยกเลิกหรือปรับปรุงแก้ไขแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากมีผลงานวิจัยเกี่ยวกับบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว ให้ส่วนราชการนำมาวิเคราะห์ด้วย ในกรณีบทบัญญัติของกฎหมายที่เสนอขอยกเลิกหรือปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวข้องกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่ไม่อยู่ในการบังคับบัญชาหรือ การกำกับดูแลให้ประสานการดำเนินการในลักษณะบูรณาการ เช่น ร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ เพื่อดำเนินการยกเลิก หรือปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวต่อไป</p>

ระดับที่	เกณฑ์การให้คะแนน
3	<p>ขั้นตอนที่ 3 (3 คะแนน)</p> <p>ส่วนราชการนำผลการดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 เผยแพร่ใน website ของส่วนราชการ และจัดทำกรรณสูติรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานระดับของกฎหมาย หรือผู้มีส่วนได้เสียในกฎหมาย (Focus Group) โดยให้เป็นกรรณสูติรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานระดับของกฎหมายหรือผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง เช่น ใช้วิธีการที่บุคคลดังกล่าวสามารถทราบและแสดงความคิดเห็นได้อย่างแท้จริง หากเป็นการประชุมหรือสัมมนาต้องจัดให้มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการนำผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวมาวิเคราะห์อย่างเที่ยงธรรม เพื่อจัดทำแผนพัฒนากฎหมายต่อไป</p>
4	<p>ขั้นตอนที่ 4 (2 คะแนน)</p> <p>จัดทำแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ และเสนอแผนพัฒนากฎหมาย โดยระบุกฎหมายและบทบัญญัติที่จะยกเลิก หรือปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนในการยกเลิกหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกับแจ้งรายชื่อกฎหมายที่จะดำเนินการร่างเพื่อยกเลิกหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าว โดยระบุหลักการและเหตุผล สรุปสาระสำคัญเสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายระดับกระทรวง พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบ ในกรณีส่วนราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี หรือส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงให้นำแผนพัฒนากฎหมายเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของตนเองให้ความเห็นชอบ</p>
5	<p>ขั้นตอนที่ 5 (1 คะแนน)</p> <p>นำแผนพัฒนากฎหมายที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมายระดับกระทรวง หรือคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกรม เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแล้วแต่กรณีอนุมัติ แล้วส่งมาที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553</p>

เงื่อนไขในการส่งแผนพัฒนากฎหมายมาที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตามขั้นตอนที่ 5

1. ส่วนราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงที่ต้องส่งแผนพัฒนากฎหมายมาที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเอง หากจัดส่งแผนพัฒนาภาษาล่าช้ากว่าวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 จะถูกปรับลดคะแนนในขั้นตอนนี้ วันละ 0.05 คะแนนต่อวันทำการ

2. ส่วนราชการระดับกรมที่สำนักงานปลัดกระทรวงเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งแผนพัฒนากฎหมายให้ต้องส่งแผนพัฒนากฎหมายของตนเองให้สำนักงานปลัดกระทรวงก่อนวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553 หากจัดส่งแผนพัฒนาภาษาล่าช้ากว่าวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553 จะถูกปรับลดคะแนนในขั้นตอนนี้ 0.2 คะแนน และหากส่งเกินกว่าวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 จะถูกปรับลดคะแนนตามเงื่อนไขในข้อ 1 ด้วย

หมายเหตุ :

กรณีส่วนราชการใดไม่มีกฎหมายที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อจัดทำแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการให้แจ้งขอยกเว้นการดำเนินการดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อแจ้งให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ส.ล.ค.) พิจารณา หาก ส.ล.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่าส่วนราชการไม่มีกฎหมายที่จะต้องดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ส่วนราชการไม่ต้องประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ให้นำน้ำหนักไปรวมไว้ในตัวชี้วัดที่ 12 และ 13 ตัวชี้วัดละร้อยละ 0.5

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักนิติธรรม สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ชื่อผู้รับผิดชอบ	เบอร์โทรศัพท์
นายศิริ เลิศธรรมเทวี	0 2280 9000 ต่อ 301
นายอำนาจ พัวเวส	0 2280 9000 ต่อ 303
นางสาวกัญชลิ จำนงค์วงศ์	0 2280 9000 ต่อ 111
นายรังสิต มาศรีจันทร์	0 2280 9000 ต่อ 557
นางสาวสุภัทรา สังข์ทอง	0 2280 9000 ต่อ 558
นายเศรษฐชัย อันสมศรี	0 2280 9000 ต่อ 556
นางสาวกรทิพย์ รัตนวงศ์	0 2280 9000 ต่อ 556

แนวทางการประเมินผล

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน	แนวทางการประเมินผล
1	<p>ขั้นตอนที่ 1 ประกอบด้วย</p> <p>1.1 ส่วนราชการ สํารวจ ตรวจสอบ และรวบรวมรายชื่อ กฎหมายที่ส่วนราชการ รักษาการหรืออยู่ในความ รับผิดชอบของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานใน กำกับให้ครบถ้วนถูกต้อง โดย จำแนกหมวดหมู่ว่า กฎหมาย หลักฉบับใดมีอนุบัญญัติฉบับ ใดบ้าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✖ พิจารณาจากบัญชีรายชื่อกฎหมายที่ส่วนราชการเสนอมาใน แผนพัฒนากฎหมาย โดยจำแนกกฎหมายหลักและอนุบัญญัติ ภายใต้กฎหมายหลัก ✖ บันทึกการประชุมหรือเอกสารอื่นที่แสดงให้เห็นว่าส่วนราชการ ได้สำรวจ ตรวจสอบ และรวบรวมรายชื่อกฎหมายที่ส่วน ราชการรักษาการหรืออยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานในกำกับให้ครบถ้วนถูกต้อง ✖ หากคณะกรรมการฯ ตรวจสอบว่าส่วนราชการรวบรวมรายชื่อ กฎหมายที่ส่วนราชการรักษาการหรืออยู่ในความรับผิดชอบของ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในกำกับ โดยจำแนก หมวดหมู่ว่ากฎหมายหลักฉบับใดมีอนุบัญญัติฉบับใดบ้าง ไม่ ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ปรับลดคะแนนไม่เกิน 0.2 คะแนน
	<p>1.2 ส่วนราชการ สํารวจ ตรวจสอบ และรวบรวม บทบัญญัติของกฎหมายตาม ขั้นตอนที่ 1.1 ที่เกี่ยวกับการ อนุมัติ หรืออนุญาตทั้งที่มี ใบอนุญาต และไม่มีใบอนุญาต โดยแยกประเภทของกฎหมาย ตามลำดับชั้น (Hierarchy of Law) พร้อมระบุหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติ เช่น ต้องได้รับการพิจารณาร่วมกัน หรือต้องได้รับการอนุมัติหรือ อนุญาตร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ที่ไม่อยู่ในการบังคับบัญชาหรือ การกำกับดูแล เป็นต้น ให้ ครบถ้วน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✖ พิจารณาจากแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ ✖ หากคณะกรรมการฯ ตรวจสอบว่าส่วนราชการรวบรวมบทบัญญัติ ของกฎหมายตามขั้นตอนที่ 1.2 ที่เกี่ยวกับการอนุมัติหรืออนุญาต โดยแยกประเภทของกฎหมายตามลำดับชั้นว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ ครบถ้วน ปรับลดคะแนนไม่เกิน 0.1 คะแนน ✖ หากคณะกรรมการฯ ตรวจสอบว่าส่วนราชการระบุชื่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติข้างต้น ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ปรับ ลดคะแนนไม่เกิน 0.1 คะแนน

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน	แนวทางการประเมินผล
2	<p>ขั้นตอนที่ 2 ส่วนราชการศึกษา วิเคราะห์บทบัญญัติของกฎหมายตาม ขั้นตอนที่ 1.2 ว่ามีความถูกต้อง ความจำเป็นหรือความเหมาะสม เช่น ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่นทั้งในระดับที่สูงกว่าหรือในระดับเดียวกัน ซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น ล้าสมัย หรือสร้างภาระให้กับผู้ขอรับอนุมัติ หรือผู้ขอรับอนุญาตเกินความจำเป็นหรือไม่ เมื่อเทียบกับประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักและประโยชน์ของส่วนราชการ หากเห็นว่าบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวไม่ถูกต้อง ไม่มีความจำเป็นหรือไม่มีความเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้วให้เสนอยกเลิก หรือปรับปรุงแก้ไขแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากมีผลงานวิจัยเกี่ยวกับบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว ให้ส่วนราชการนำมาวิเคราะห์ด้วย ในกรณีบทบัญญัติของกฎหมายที่เสนอขอยกเลิกหรือปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวข้องกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่ไม่อยู่ในการบังคับบัญชาหรือการกำกับดูแลให้ประสานการดำเนินการในลักษณะบูรณาการ เช่น ร่วมกันศึกษา วิเคราะห์เพื่อดำเนินการยกเลิก หรือปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวต่อไป</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✖ พิจารณาจากแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ ✖ บันทึกการประชุมหรือเอกสารอื่นที่แสดงให้เห็นว่าส่วนราชการได้ศึกษา วิเคราะห์บทบัญญัติของกฎหมายตาม ขั้นตอนที่ 1.2 ถึงความถูกต้อง ความจำเป็นหรือความเหมาะสม เมื่อเทียบกับประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก รวมทั้งเอกสารที่แสดงการนำผลงานวิจัยเกี่ยวกับบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว มาประกอบการวิเคราะห์ (ถ้ามี) ✖ บันทึกการประชุมหรือเอกสารอื่นที่แสดงให้เห็นถึงการประสานการดำเนินการในลักษณะบูรณาการ ในกรณีบทบัญญัติของกฎหมายที่เสนอขอยกเลิกหรือปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวข้องกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่ไม่อยู่ในการบังคับบัญชาหรือการกำกับดูแลของส่วนราชการ ✖ หากคณะกรรมการฯ ตรวจสอบว่าส่วนราชการได้ศึกษา วิเคราะห์บทบัญญัติของกฎหมายตามขั้นตอนที่ 2 ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ปรับลดคะแนนไม่เกิน 0.2 คะแนน ✖ หากคณะกรรมการฯ ตรวจสอบว่าส่วนราชการได้ประสานการดำเนินการในลักษณะบูรณาการกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายดังกล่าว ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ปรับลดคะแนนไม่เกิน 0.2 คะแนน

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน	แนวทางการประเมินผล
3	<p>ขั้นตอนที่ 3 ส่วนราชการนำผลการดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 เผยแพร่ใน website ของส่วนราชการ และจัดทำกรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับของกฎหมาย หรือผู้มีส่วนได้เสียในกฎหมาย (Focus Group) โดยให้เป็นการรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับของกฎหมายหรือผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง เช่น ใช้วิธีการที่บุคคลดังกล่าวสามารถทราบและแสดงความคิดเห็นได้อย่างแท้จริง หากเป็นการประชุมหรือสัมมนาต้องจัดให้มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการนำผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวมาวิเคราะห์อย่างเที่ยงธรรม เพื่อจัดทำแผนพัฒนากฎหมายต่อไป</p>	<p>การเผยแพร่ผลการดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 ใน website</p> <ul style="list-style-type: none"> ☒ พิจารณาจากข้อมูลที่เผยแพร่ใน Website ☒ หากคณะกรรมการฯ ตรวจสอบว่าส่วนราชการไม่ได้นำผลการดำเนินการในขั้นตอนที่ 1 - 2 เผยแพร่ใน website ของส่วนราชการ ปรับลดคะแนนไม่เกิน 0.2 คะแนน <p>การจัดทำ Focus Group</p> <ul style="list-style-type: none"> ☒ พิจารณาจากรายงานการสรุปการสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับของกฎหมาย หรือผู้มีส่วนได้เสียในกฎหมาย (Focus Group) รวมทั้งเอกสารการจัดทำ Focus Group ☒ บันทึกการประชุมหรือเอกสารอื่นที่แสดงให้เห็นว่าส่วนราชการได้นำผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวมาวิเคราะห์ เพื่อจัดทำแผนพัฒนากฎหมาย ☒ หากคณะกรรมการฯ ตรวจสอบว่าส่วนราชการได้จัดทำกรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับของกฎหมาย หรือผู้มีส่วนได้เสีย (Focus Group) ไม่เหมาะสม เช่น ผู้มีส่วนได้เสียไม่ครอบคลุม ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เป็นต้น ปรับลดคะแนนไม่เกิน 0.5 คะแนน ☒ หากคณะกรรมการฯ ตรวจสอบว่าส่วนราชการไม่ได้นำความคิดเห็นของการรับฟังความคิดเห็นมาพิจารณา และวิเคราะห์อย่างเที่ยงธรรมและมีเหตุผล ปรับลดคะแนนไม่เกิน 0.2 คะแนน
4	<p>ขั้นตอนที่ 4 จัดทำแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ และเสนอแผนพัฒนากฎหมาย โดยระบุกฎหมายและบทบัญญัติที่จะยกเลิก หรือปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนในการยกเลิกหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกับแจ้งรายชื่อกฎหมายที่จะดำเนินการร่างเพื่อยกเลิกหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าว โดยระบุหลักการและเหตุผล สรุปสาระสำคัญเสนอคณะกรรมการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ☒ พิจารณาจากแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ ☒ หากคณะกรรมการฯ ตรวจสอบว่าส่วนราชการระบุกฎหมายและบทบัญญัติที่สมควรยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุง ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ปรับลดคะแนนไม่เกิน 0.1 คะแนน ☒ หากคณะกรรมการฯ ตรวจสอบว่าส่วนราชการระบุหลักการเหตุผล และสรุปสาระสำคัญของกฎหมายที่จะยกร่างขึ้นใหม่ ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ปรับลดคะแนนไม่เกิน 0.1 คะแนน

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน	แนวทางการประเมินผล
	พัฒนากฎหมายระดับกระทรวง พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบ ในกรณีส่วนราชการสังกัดสำนัก นายกรัฐมนตรีที่อยู่ในบังคับบัญชา ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี หรือส่วน ราชการไม่สังกัดสำนัก นายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงให้นำ แผนพัฒนากฎหมายเสนอต่อ คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของ ตนให้ความเห็นชอบ	
5	ขั้นตอนที่ 5 นำแผนพัฒนา กฎหมายที่ได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการพัฒนา กฎหมายระดับกระทรวง หรือ คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ของกรม เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแล้วแต่ กรณีอนุมัติ แล้วส่งไปที่สำนัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553	<p>๒ พิจารณาจากหนังสือนำเสนอของส่วนราชการและการ ลงทะเบียนรับหนังสือดังกล่าวของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี</p> <p>๒ หากคณะกรรมการฯ ตรวจสอบว่าส่วนราชการเสนอแผนพัฒนา กฎหมายที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีล่าช้ากว่ากำหนดคือ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ปรับลดคะแนนวันละ 0.05 คะแนนต่อวันทำการ โดยนับถึงวันที่สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีลงทะเบียนรับเรื่อง (กรณีกระทรวงเสนอแผนพัฒนากฎหมายที่สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีล่าช้ากว่าวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ตรวจสอบว่า กรมส่งแผนไปที่กระทรวงก่อนวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553 หรือไม่ หากล่าช้ากว่าวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ปรับลดคะแนน 0.2 คะแนน และหากส่งเกินกว่าวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ปรับลดคะแนนวันละ 0.05 คะแนนต่อ วันทำการ)</p>

หมายเหตุ : ในกรณีที่ส่วนราชการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนากฎหมายแล้วเสร็จและสามารถเสนอร่างกฎหมาย
ตามแผนพัฒนากฎหมายที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาไปที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายในวันที่ 30
มิถุนายน พ.ศ. 2553 หรือจัดทำกฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมายที่ส่วนราชการสามารถออกได้เอง และ
ประกาศใช้บังคับได้ภายใน วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ให้คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและการประเมินการ
พัฒนากฎหมายของส่วนราชการ นำหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินการจัดทำแผนพัฒนากฎหมายมาประเมินการ
จัดทำร่างกฎหมายโดยอนุโลม และหากส่วนราชการนั้น ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนากฎหมายหรือจัดทำร่าง
กฎหมายรายฉบับไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน หรือวิธีการ ให้คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและการ
ประเมินการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการมีอำนาจในการไม่ปรับลดคะแนนสำหรับการไม่ดำเนินการดังกล่าวได้
ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการดำเนินการ ตลอดจนรูปแบบการรายงาน และ จำนวนเอกสาร
ประกอบการรายงานให้เป็นไปตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนด

กรณีที่ 2 สำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงทั้งที่มีและไม่มีกฎหมายที่จะต้องพัฒนา (ยกเว้นสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)

ตัวชี้วัดที่ 14.2 ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ

น้ำหนัก : ร้อยละ 1 สำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงที่ไม่มีกฎหมายที่จะต้องพัฒนา

ร้อยละ 0.5 สำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงที่มีกฎหมายที่จะต้องพัฒนา

คำอธิบาย :

ความสำเร็จในการจัดส่งแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการในกระทรวงจะพิจารณาจากความสำเร็จของสำนักงานปลัดกระทรวงในการดำเนินการรวบรวมแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวง ซึ่งประกอบด้วยแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงได้ครบถ้วน และจัดส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553

เกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน
จัดส่งแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวง เกินกำหนด 6 วันทำการ	2
จัดส่งแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวง เกินกำหนด 5 วันทำการ	4
จัดส่งแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวง เกินกำหนด 4 วันทำการ	6
จัดส่งแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวง เกินกำหนด 3 วันทำการ	7
จัดส่งแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวง เกินกำหนด 2 วันทำการ	8
จัดส่งแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวง เกินกำหนด 1 วันทำการ	9
จัดส่งแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวง ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553	10

สูตรการคำนวณ

คะแนนสำหรับนำไปประเมินผล เท่ากับ ผลคะแนน

2

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักนิติธรรม สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ชื่อผู้รับผิดชอบ	เบอร์โทรศัพท์
นายศิริ เลิศธรรมเทวี	0 2280 9000 ต่อ 301
นายอำนาจ พัวเวส	0 2280 9000 ต่อ 303
นางสาวกัญชลี จ้างนค์วงศ์	0 2280 9000 ต่อ 111

ชื่อผู้รับผิดชอบ	เบอร์โทรศัพท์
นายรังสิต มาศรีจันทร์	0 2280 9000 ต่อ 557
นางสาวสุภาวรา สังข์ทอง	0 2280 9000 ต่อ 558
นายเศรษฐชัย อันสมศรี	0 2280 9000 ต่อ 556
นางสาวกรทิพย์ รัตนวงศ์	0 2280 9000 ต่อ 556

แนวทางการประเมินผล

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน	แนวทางการประเมินผล
1 - 5	ขั้นตอนที่ 5 จัดส่งแผนพัฒนากฎหมายของ กระทรวง ให้สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553	<p>✘ พิจารณาจากหนังสือนำส่งแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวง ซึ่งประกอบด้วยแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการในสังกัด กระทรวงที่ครบถ้วนทุกส่วนราชการและทะเบียนลงรับหนังสือ ดังกล่าวของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยนับถึงวันที่สำนัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงทะเบียนรับหนังสือดังกล่าว</p> <p>✘ หากสำนักงานปลัดกระทรวงดำเนินการรวบรวมแผนพัฒนา กฎหมายของกระทรวง และจัดส่งให้สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีล่าช้ากว่ากำหนดคือภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ปรับลดคะแนน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ปรับลดคะแนนวันละ 1 คะแนนต่อวันทำการ กรณีส่งล่าช้า เกินกำหนด 1 – 4 วันทำการ ▪ ปรับลดคะแนนวันละ 2 คะแนนต่อวันทำการ กรณีส่งล่าช้า เกินกำหนดตั้งแต่ 5 วันทำการเป็นต้นไป <p>ตัวอย่างการคำนวณ กรณีส่งแผนพัฒนากฎหมายล่าช้า สำนักงานปลัดกระทรวง ก. ส่งแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงให้ สลค.ลงรับในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งเลยกำหนดส่ง 5 วันทำ การ การคำนวณคะแนนที่ปรับลด</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 วันทำการแรก วันละ 1 คะแนน รวม 4 คะแนน ▪ วันที่ 5 วันละ 2 คะแนน รวม 2 คะแนน ▪ รวมคะแนนที่ปรับลด 6 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน เหลือ 4 คะแนน ▪ คะแนนสำหรับนำไปประเมินผลสำนักงานปลัดกระทรวง ก. เท่ากับ 2 คะแนน